

Lan tỏa phong trào cựu chiến binh làm theo gương Bác

Trở về sau những năm tháng khốc liệt của chiến tranh, các cựu chiến binh (CCB) Thái Bình vẫn luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tham gia xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đặc biệt, trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp hội CCB luôn duy trì và thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thiết thực, ý nghĩa, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong hội viên.

Ông Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch Hội CCB tỉnh chia sẻ: Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Hội CCB tỉnh đã tổ chức quán triệt tới 100% cán bộ, hội viên; xây dựng nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch thực hiện triển khai đến các tổ chức cơ sở hội và cụ thể hóa tiêu chuẩn đạo đức CCB Thái Bình theo tư tưởng, đạo đức, phong

cách Hồ Chí Minh. Hàng năm, Hội CCB tỉnh tổ chức đăng ký thi đua và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Bằng cách làm cụ thể, sáng tạo, triển khai có hiệu quả, các phong trào thi đua yêu nước đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, hội viên.

CCB Đỗ Cao Tuyến, xã Đông La (Đông Hưng) là một trong những cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với ý chí và nghị lực của người lính Cụ Hồ, từ hai bàn tay trắng, CCB Đỗ Cao Tuyến đã mạnh dạn vay vốn, đầu tư mua sắm máy móc phục vụ sản xuất đồ nội thất gia đình, tạo việc làm cho 20 lao động với thu nhập từ 6 - 7 triệu đồng/người/tháng. Sau khi trừ chi phí gia đình ông thu về gần 4 tỷ đồng/năm. CCB Đỗ Cao Tuyến cho biết: Bản thân

tôi khắc ghi lời dạy của Bác, luôn gương mẫu chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động con cháu trong gia đình tích cực lao động sản xuất, tu dưỡng và rèn luyện bản thân để trở thành công dân có ích cho xã hội. Trong các hoạt động như tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tôi cùng các CCB trong Hội Doanh nhân CCB huyện Đông Hưng luôn nhiệt tình tham gia.

Không chỉ hội viên CCB hưởng ứng, nhiều tổ chức hội CCB cơ sở đã đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Như Chính, Chủ tịch Hội CCB xã Bách Thuận (Vũ Thư) chia sẻ: Tham gia xây dựng nông thôn mới, hội viên CCB đã quên góp gần 1 tỷ đồng, ngoài ra còn tích cực tham gia các tổ tự quản về an toàn giao thông, an ninh trật tự,

vệ sinh môi trường, góp phần cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Với phương châm "Học tập và làm theo lời Bác phải cụ thể, lời nói đi đôi với việc làm", các cấp hội CCB trong tỉnh đã triển khai các biện pháp giúp đỡ hội viên vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Hàng năm, các cấp hội CCB phối hợp với các đơn vị chuyên môn mở lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tổ chức cho hội viên tham quan các mô hình kinh tế, hộ sản xuất giỏi trong và ngoài tỉnh; từ đó giúp hội viên CCB nâng cao kiến thức, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Toàn tỉnh hiện có 435 doanh nghiệp, trang trại, gia trại, cơ sở sản xuất do CCB làm chủ, tạo việc làm cho hơn 14.200 lao động với thu nhập bình quân từ 6 - 8 triệu đồng/người/tháng, góp phần giảm



Mô hình phát triển kinh tế của cựu chiến binh Đỗ Cao Tuyến cho lợi nhuận gần 4 tỷ đồng/năm.

tỷ lệ hội viên CCB nghèo qua từng năm.

Tham gia công tác tình nghĩa và bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương, các cấp hội CCB trong tỉnh đã thành lập nhiều mô hình, tiêu biểu như: mô hình "Cán gạo tình nghĩa" của Hội CCB xã An Ninh (Quỳnh Phụ); mô hình CCB xã Đông Giang (Đông Hưng) thực hiện các mô hình đã nhận được sự ủng hộ, đồng thuận cao của quần chúng nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Bằng những nghĩa cử cao đẹp,

hành động thiết thực, hội viên CCB trong tỉnh xứng đáng với truyền thống Bộ đội Cụ Hồ bất khuất, kiên trung, không chỉ trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc mà còn tỏa sáng trong phát triển kinh tế - xã hội. Mỗi cán bộ, hội viên CCB luôn là những người gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân.

TIẾN ĐẠT

Covid-19 Chung tay phòng, chống dịch Covid-19

CÁC CẤP HỘI CHỮ THẬP ĐỎ Chủ động phòng, chống dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) gây ra, chung tay cùng cộng đồng, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh đã và đang triển khai thực hiện nhiều biện pháp hiệu quả phòng, chống dịch.

Mới hơn 8 giờ, tại Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư, rất nhiều người dân và bệnh nhân đã chờ trước sảnh để được nhận những chiếc khẩu trang do Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư phát miễn phí. Mỗi người tuy chỉ được nhận 1 chiếc khẩu trang nhưng ai cũng thấy vui trước nghĩa cử cao đẹp này.

Ông Trần Xuân Hán, xã Minh Khai (Vũ Thư) chia sẻ: Tôi đến khám tại Bệnh viện Đa khoa huyện và được Hội Chữ thập đỏ huyện phát miễn phí khẩu trang. Tôi rất cảm kích tấm lòng của các nhà hảo tâm. Trước đó, tôi đã đi 4 - 5 cửa hàng để mua khẩu trang nhưng chỗ nào cũng nói hết hàng.

Ông Ngô Xuân Thảo, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư cho biết: Trước tình hình



Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư phát khẩu trang miễn phí cho người dân.

dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, việc mua khẩu trang của người dân gặp khó khăn nên Hội Chữ thập đỏ huyện đã duy động các mạnh thường quân trong và ngoài huyện ủng hộ khẩu trang, phân công cán bộ, tình nguyện viên để phát khẩu trang miễn phí cho người dân và bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện. Qua đó, giúp

nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ sức khỏe cho mình và cộng đồng trước dịch Covid-19. Những ngày tới, chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm tài trợ khẩu trang để phát miễn phí cho người dân, dự kiến sẽ phát thêm gần 2.500 chiếc. Trước đó chúng tôi cũng đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện tổ chức khám lâm sàng và cận lâm sàng cho

65 người quốc tịch Trung Quốc đang làm việc tại các công ty trên địa bàn huyện Vũ Thư.

Không riêng Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư, Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng cũng đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện, Trung tâm Y tế huyện phát hàng nghìn khẩu trang y tế miễn phí cho người dân ở các khu vực công cộng và những nơi tiềm ẩn nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh, hạn chế thấp nhất khả năng lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn. Giá trị của những chiếc khẩu trang đã không còn nằm ở số tiền mà đó là tấm lòng vì cộng đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, những ngày qua, hội chữ thập đỏ các huyện, thành phố tổ chức phát tờ rơi và khẩu trang miễn phí cho người dân. Đến thời điểm hiện tại đã có 5 huyện hội tổ chức phát khẩu trang miễn phí với trên 30.000 chiếc và gần 100.000 tờ rơi được trao tận tay cho người dân tại các bệnh viện, trường học. Song song với việc phát tờ rơi và khẩu trang miễn phí, Hội Chữ thập đỏ tỉnh còn phối hợp với hội

chữ thập đỏ các huyện, thành phố tổ chức các buổi truyền thông về phòng, chống dịch Covid-19 cho cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên chữ thập đỏ của 8 huyện, thành phố. Qua đó giúp nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên chữ thập đỏ trong phòng, chống dịch Covid-19, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về dịch bệnh đến người dân.

Ông Lê Duy Quang, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thời gian tới, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với ngành Y tế, các cơ quan báo chí tích cực truyền thông về sự nguy hiểm, đường lây truyền và các biện pháp phòng, chống dịch cho người dân, chú trọng thông tin kịp thời, chính xác, tránh gây hoang mang trong cộng đồng; nội dung truyền thông theo các văn bản của Bộ Y tế ban hành. Huy động lực lượng cán bộ, tình nguyện viên chữ thập đỏ tham gia phối hợp giám sát tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm các ca bệnh, kịp thời báo cáo các cơ quan chức năng để xử lý, hạn chế lây lan ở cộng đồng. Tổ chức lực lượng thanh niên xung kích, tình nguyện viên chữ thập đỏ phối hợp cùng các ngành, đoàn thể thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; sẵn sàng tham gia bao vây, khống chế, khắc phục hậu quả của dịch Covid-19.

MTTQ HUYỆN HƯNG HÀ Chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Những ngày qua, MTTQ huyện Hưng Hà đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19).

Cùng đoàn giám sát của MTTQ huyện Hưng Hà đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại đền Tiên La, xã Đoàn Hùng, chúng tôi thấy rất nhiều biển báo, băng rôn được treo tại các trục đường chính dẫn vào đền tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch.

Loa phát thanh của đền Tiên La và UBND xã Đoàn Hùng đều đặn 1 ngày 3 lần phát thông báo thông tin về tình hình dịch bệnh, cách phòng tránh và khuyến cáo nhân dân, du khách thập phương hạn chế tụ tập nơi đông người và đeo khẩu trang khi vào đền. Ông Đặng Vũ Trần Nhã, thủ nhang đền Tiên La chia sẻ: Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, huyện, đền Tiên La đã thành lập 3 tổ với 9 thành viên thường xuyên có mặt tại khu vực để xe, cửa đền, những khu vực có đông người qua lại để phát khẩu trang và nhắc nhở du khách đeo khẩu trang khi đến lễ tại đền.



Pa nô tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại đền Tiên La, xã Tiên Đức (Hưng Hà).

Ngoài ra, chúng tôi đã tổ chức phun hóa chất tiêu độc, khử trùng nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Từ khi có dịch đến nay, đền Tiên La đã phát hơn 1.000 khẩu trang miễn phí cho du khách tại các nơi đến thắp hương tại đền.

Ông Đoàn Văn Cán, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đoàn Hùng cho biết: Không chỉ tuyên truyền tại khu vực đền Tiên La, MTTQ xã đã chỉ đạo ban công tác mặt trận các thôn tổ chức rà soát các trường hợp đi làm ăn xa, người từ Trung Quốc trở về địa phương để tuyên truyền, lên phương án

cách ly ra, chúng tôi nếu phát hiện người có biểu hiện nghi nhiễm Covid-19. Chúng tôi đã treo hơn 50 biển hiệu, băng rôn tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu vực đông người qua lại. Phối hợp với Trạm Y tế xã viết bài tuyên truyền hàng ngày về tình hình dịch bệnh, cách phòng tránh đến các tầng lớp nhân dân. Đoàn Thanh niên xã cùng các nhà trường tổ chức tu dưỡng, vệ sinh trường lớp, dụng cụ học tập, phát quang cây cỏ và tổ chức phun hóa chất tiêu độc, khử trùng bảo đảm an toàn khi học sinh đi học

trở lại. Toàn xã Đoàn Hùng đã phát được gần 5.000 khẩu trang y tế, khẩu trang vải cho người dân và du khách thập phương để phòng, chống dịch.

Tại đền Tiên La, MTTQ xã Tiên Đức thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ngay tại khu vực gửi xe, cổng đền, nhiều du khách thập phương và nhân dân đều nhìn thấy rõ các pa nô phổ biến cách phòng, chống dịch Covid-19. Ông Đỗ Thanh Thường, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tiên Đức cho biết: Chúng tôi đã thành lập 2 tổ cơ động, khi có biểu hiện của người nghi mắc bệnh sẽ lập tức đến kiểm tra và có các biện pháp cách ly. Ban công tác mặt trận của 8 thôn đã phát động nhân dân tổng vệ sinh hàng tuần. Ngoài ra, chúng tôi đã phát hơn 3.000 khẩu trang y tế, khẩu trang vải cho nhân dân và du khách thập phương; thường xuyên theo dõi sức khỏe, cách ly 7 người dân của xã đi làm ở Trung Quốc trở về địa phương từ trước tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đến nay 7 trường hợp này sức khỏe ổn định, không có biểu hiện mắc bệnh.

Bà Đinh Thị The, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hưng

Hà cho biết: Từ khi có thông báo về dịch Covid-19, MTTQ huyện đã tổ chức 35 buổi kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch tại các địa phương trong huyện. MTTQ huyện phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin huyện thường xuyên tổ chức các đoàn đến kiểm tra các khu vực tập trung đông người như: đền, chùa, di tích lịch sử trên địa bàn huyện; gửi văn bản hướng dẫn đến MTTQ các xã, thị trấn và ban quản lý 189 ngôi chùa, 35 nhà thờ trên địa bàn huyện về cách phòng tránh những biểu hiện, biện pháp cách ly đối với người nghi mắc bệnh. Ban công tác mặt trận các thôn đã phát khẩu trang miễn phí và tờ rơi tuyên truyền đến 100% hộ dân trong toàn huyện; phối hợp với đài truyền thanh các xã, thị trấn xây dựng nội dung tuyên truyền 1 ngày 3 lần để cán bộ và nhân dân trong huyện hiểu rõ về tính chất, mức độ nguy hại của dịch Covid-19.

Thời gian tới, MTTQ từ huyện tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động nắm bắt tình hình cơ sở, từ đó tham mưu kịp thời giúp địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

RỬA TAY ĐÚNG CÁCH PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng kết hợp với các biện pháp vệ sinh hô hấp, vệ sinh cá nhân, vệ sinh vật dụng, dụng cụ và sử dụng khẩu trang đúng cách

Rửa tay khi nào? NHIỀU LẦN TRONG NGÀY

TRƯỚC KHI	SAU KHI
<p>Chế biến thực phẩm</p>	<p>Ho, hắt hơi</p>
<p>Các bữa ăn</p>	<p>Tháo khẩu trang</p>
	<p>Chăm sóc người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh</p>
	<p>Tiếp xúc với dịch tiết mũi, họng, ho hắt hơi của người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh</p>
	<p>Tiếp xúc với động vật hoặc chất thải của động vật</p>
	<p>Đi vệ sinh</p>

Rửa tay giúp bạn phòng chống dịch bệnh COVID-19 và nhiều tác nhân gây bệnh khác

Sử dụng khăn sợi bông/ khăn giấy sạch dùng 1 lần để lau khô tay

Không dùng một khăn lau tay chung cho nhiều lần rửa tay

TTXVN

RỬA TAY ĐÚNG CÁCH PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng kết hợp với các biện pháp vệ sinh hô hấp, vệ sinh cá nhân, vệ sinh vật dụng, dụng cụ và sử dụng khẩu trang đúng cách

Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch

Sử dụng nước sạch, tốt nhất là dưới vòi nước chảy để rửa tay

6 BƯỚC RỬA TAY

Thời gian rửa tay tối thiểu 30 giây, các bước 2,3,4,5 làm đi làm lại tới tối thiểu 5 lần

- Làm ướt tay bằng nước sạch và xà phòng. Chà 2 lòng bàn tay vào nhau.
- Chà lòng bàn tay này lên mu bàn tay và kẽ ngoài các ngón tay của bàn tay kia và ngược lại.
- Chà 2 lòng bàn tay vào nhau, miết mạnh các kẽ ngón tay.
- Chà mặt ngoài của ngón tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại (làm sạch ngón tay cái).
- Xoay ngón tay cái của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại (làm sạch ngón tay cái).
- Xoay các đầu ngón tay của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại. Làm sạch tay dưới vòi nước chảy đến cổ tay và lau khô.

Rửa tay giúp bạn phòng chống dịch bệnh COVID-19 và nhiều tác nhân gây bệnh khác

Sử dụng khăn sợi bông/ khăn giấy sạch dùng 1 lần để lau khô tay

Không dùng một khăn lau tay chung cho nhiều lần rửa tay

TTXVN